

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้นำเข้า/ส่งออก)
๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ๓๐ นาที

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การพิจารณาอนุญาตลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้นำเข้า/ส่งออก) เป็นการให้บริการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การตรวจสอบเอกสาร: ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของหลักฐานประกอบแบบคำขอ (๘ นาที) ๒. การพิจารณา: การอนุญาตให้ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่ออกไปตอบรับการลงทะเบียน (๗ นาที) ๓. การพิจารณา: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ (๑๕ นาที) <p>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เกิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานในการยื่นแบบคำขอ หรือสำแดงข้อมูลเท็จ กรณีเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานประกอบ และหลักฐานแสดงตนตามแบบคำขอและระเบียบปฏิบัติ ๒. เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อโดยการไม่พิจารณาอนุญาตให้ลงทะเบียนตามระเบียบปฏิบัติและระยะเวลาที่กำหนด ๓. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อโดยไม่มีแบบคำขอที่ได้รับอนุญาตแล้ว 	ปานกลาง	<p>ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกดำเนินการทางเว็บไซต์ https://www.customstraderportal.com และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเปาตั้ง ซึ่งเมื่อดำเนินการครบถ้วนระบบจะพิจารณาอนุญาตการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่</p> <p>ขั้นตอนที่ ๑: ตรวจสอบความครบถ้วน/ถูกต้องของหลักฐานประกอบแบบคำขอ ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณา</p> <p>ขั้นตอนที่ ๒: การอนุญาตให้ลงทะเบียน/เจ้าหน้าที่ออกไปตอบรับการลงทะเบียน และไม่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณา</p> <p>ขั้นตอนที่ ๓: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประวัติเข้าสู่ระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ โดยระบบเปิดให้บริการตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีผู้ลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๗๕๖ ราย นอกจากนี้ หน่วยงานอยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal ให้นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีกรรมการทุกคนเป็นบุคคลสัญชาติไทยสามารถลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออกผ่านระบบดังกล่าวได้ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕</p>